



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

BlogTalk"คม ชัด ลึก"เสวนาเศรษฐกิจพอเพียง



ต้องอยู่ได้

ติดตามรับชมบรรยากาศ



"อ.ยักษ์"ออกโรงวิพากษ์สังคมไทย หยดตามกันฝรั่ง หันกลับมาพึ่งตนเอง โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทาง ประธานบริษัทน้ำตาลยักษ์ใหญ่ บริจาคที่ดินกว่า 80 ไร่ สร้างมหาวิทยาลัยหวังพัฒนาคนให้เข้าถึงปรัชญาด้านบิ๊ก"ชมพุดคามาานา" ชี้อริกิจอยู่ได้ ชาวบ้าน

คลิกไป...
<http://www.oknation.net/blog/komchadluek>

ที่อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ หนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก" ได้จัดเสวนาการดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อ.ยักษ์ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คุณวริศร รัชพันธ์ กรรมการผู้จัดการชมพุด คามาานา ริสอาร์ท และคุณ จารุญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการ นสพ. คม ชัด ลึก เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

อ.วิวัฒน์ กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงภาคเกษตร ทั้งที่จริงไม่ใช่ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงจะอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว หรืออื่นๆ แม้แต่ภาคเกษตรเอง ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของปรัชญาดังกล่าว การทำนาปลูกข้าวทุกวันนี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเกือบ 100% ตั้งแต่การไถนา ปลูกข้าวก็ต้องใช้เครื่องจักร ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม ในขณะที่อดีตสมัยพ่อแม่ปู่ตายายเราจะใช้ควายไถนา ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานซื้อเพลิง ไม่ต้องห่วงภาวะโลกร้อน มูลควายก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นดี



"คุณยิ่งพัฒนา คุณยิ่งพึ่งตนเองไม่ได้เลย ดูเสมือนมันเจริญขึ้น แต่ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศแบบนี้ มีแต่เป็นการยืมจมูกทั่วโลกหายใจ เหมือนกับตลาดรองเท้า พอคุณทำอะไรไม่ถูกใจเขา เขาก็ไม่สั่งซื้อ เราก็ตายสนิท วันนั้นบริษัทต่างประเทศไม่ส่งป๊าย ส่งยามาให้ คนไทยไม่มีข้าวกินนะครับ นี่คือการไม่มั่นคงทางอาหาร"

ประธานมูลนิธิสิทธิมนุษยชนชาติ ได้ยกตัวอย่าง จ.สระแก้ว ถึงความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ โดยการร่วมมือขององค์กรเบญจภาคี ซึ่งประกอบด้วย ภาคีรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาคมและสื่อ ในการร่วมมือพัฒนาให้สระแก้วเป็นจังหวัดนาร่องเมืองเกษตรอินทรีย์

"สระแก้วเป็นจังหวัดร่ำรวยที่ 64 มีภัยแล้งเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน และเป็นพื้นที่ต้นน้ำของประเทศไทยและกัมพูชา ถ้าเราไม่สร้างพื้นที่ป่า ไม่ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้กลับมา ความเสียหายไม่ได้เกิดเฉพาะสระแก้วเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปถึงภาคตะวันออกทั้งหมดและฝั่งกัมพูชาด้วย"

อ.วิวัฒน์ ยังพูดถึงการศึกษาในเมืองไทยว่า ไม่ใช่สอนให้พึ่งตนเอง เพราะหลักสูตรการศึกษาที่ไปลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศ 100% ตั้งแต่ชั้นประถมจนปริญญาเอก แต่ขณะนี้ทางองค์กรเบญจภาคีกำลังปฏิวัติระบบการศึกษาใหม่ โดยใช้หลักการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง มีครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านนั้นโดยตรง



"เมื่อ 3 วันที่แล้ว สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ได้อนุมัติในหลักการที่จะเปิดวิทยาเขตที่สระแก้ว ที่นี่สอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ ส่วนชื่อมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ระหว่างขอพระราชทาน และในวันที่ 28 มกราคม ปีหน้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธีเปิด" อ.วิวัฒน์ กล่าว

คุณจารย์ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรเบญจภาคีสระแก้ว กล่าวว่า บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา จ.สระแก้ว โดยเบื้องต้นได้มอบที่ดินกว่า 80 ไร่ สำหรับใช้เป็นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยอินทรีย์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล หนึ่งในพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ

"ขณะนี้น้ำตาลขอนแก่นเราผลิตครบวงจร จะไม่มีการทิ้งของเสีย ทุกอย่างเราจะนำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด อย่างกากน้ำตาล เราก็นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ เดิมอ้อยเราจะนำมาผลิตน้ำตาล 100% ต่อไปนี้เราจะนำมาผลิตเอทานอลด้วย ซึ่งกำลังสร้างโรงงานผลิตที่สระแก้ว ปัจจุบันเอทานอลเราจะใช้อยู่ที่ 90 ล้านลิตรต่อวัน" คุณจารย์ กล่าว

ด้านคุณวิสิสร รัชพันธ์ กรรมการผู้จัดการชุมพร คาบานา รีสอร์ท กล่าวถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับองค์กรว่า ได้ทำตามคำแนะนำของ อ.วิวัฒน์ ทุกอย่าง โดยจำลองเหตุการณ์ให้ชุมชนคาบานาคือประเทศไทย แล้วจะนำวิธีการต่างๆ มาทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

"ผมทำตามอย่างที่อาจารย์บอก ความรู้คุณธรรม คือเมื่อมีความรู้แล้วคุณต้องลงมือทำเลย ผมก็เลยจำลองชุมพรคาบานาคือประเทศไทย ทำเรื่องพลังงาน สร้างโรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซล ทำปุ๋ยใช้เอง โดยวัตถุดิบคือของเสียทุกอย่างของโรงแรมมาผลิตเป็นปุ๋ย เราต้องพึ่งตนเองให้ได้ 1 ใน 4 ตามความตั้งใจ เรายังที่ดินอยู่ 500 กว่าไร่ ผลิตข้าวให้เรากินได้ทั้งปี เราใช้ไบโอดีเซลไถนา พนักงานทุกคนกินข้าวดีๆ การปกครองก็บริหารจัดการแบบครอบครัว อยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้อง"

กรรมการผู้จัดการชุมพรคาบานา รีสอร์ท กล่าวอีกว่า นอกจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับธุรกิจโรงแรมแล้ว ยังต้องเน้นการสร้างเครือข่ายกับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย เพราะหากชาวบ้านไม่เอาด้วย เราก็อยู่ยากเหมือนกัน ฉะนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

"มีหรือนายทุนจะปรานี ผมทำใหม่ๆ มีกระแสต้านมากมาย ผมก็ทำเรื่อยๆ ไม่เคยหยุด จนกระทั่ง

ชาวบ้านเริ่มมั่นใจ ชาวบ้านที่นั่นไม่รับใครเข้าพวกง่ายๆ แต่เขารับผม ถ้าเรารักใครสักคนเรามีศรัทธา
แห่งความรัก ทำให้หวังสิ่งตอบแทนจะเกิดอะไรขึ้น มันให้แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อแม้ จึงมาเป็น
สโลแกนชีวิตว่า ผมจะให้ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อแม้ โดยมีกฎในหมู่บ้านว่าเราจะไม่ยืม
เงินกัน ถ้าให้ก็ให้เลย" คุณวริสร บอกเทคนิคมัดใจชาวบ้าน พร้อมยืนยันว่า การจะทำแบบนี้ได้ต้อง
เข้าใจและเข้าใจแก่นแท้ของหลักปรัชญาดังกล่าว ทำให้ตำแหน่งของตนจึงไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ
แต่เป็นกรรมกรพระราชามีหน้าที่ทำตามที่พระราชานอก